



ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ตามที่มีประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ๑ ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ทราบ ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ดังกล่าวให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ถือว่าผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตามที่สอบผ่านการคัดเลือกฯ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างตามตำแหน่งที่สอบผ่านการคัดเลือกฯ

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

๓. ให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ และเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๒๔ ถนนเดชาวุธ (ค) ตำบลหอรด้นไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตามตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ต้องมารายงานตัวพร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือชำนาญงานขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท หรือพนักงานในภาคเอกชนที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ค้ำประกันในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อทำสัญญาค้ำประกันตามแบบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนด จะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรับวิสาหกิจ หรือบัตรประจำตัวพนักงานในภาคเอกชนพร้อมสำเนา และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย อย่างละ ๑ ฉบับ) เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต่อไป

๕. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ถึงแม้ว่า ผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ก็จะไม่สิทธิได้รับการจัดจ้างในตำแหน่ง ที่สอบผ่านการคัดเลือกฯ หรือหากได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ แล้ว ต่อมาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยาตรวจพบว่า มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ให้ถือว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติ ตั้งแต่ต้น และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาขอสงวนสิทธิในการออกคำสั่งยกเลิกการจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ได้ในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทิตี)

ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แบบท้ายประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

.....

ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๒	นางสาวสุชานาฏ ชัยบูรณ์
๒	๐๓	นายอมรเทพ โพธิ์วรรณ
๓	๐๑	นางจุฑาธิป คงสมบัติ